

ĐẢNG BỘ HUYỆN CAO LỘC
ĐẢNG ỦY XÃ HẢI YẾN

*

Số - CV/ĐU

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Yến, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã,

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn được Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xã.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã thường xuyên bám sát, nắm bắt tình hình địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; kịp thời chỉ đạo và tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy những nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo. Qua giám sát, đã yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Các chi bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vừa thực hiện vai trò tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát góp phần từng bước nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng còn có nội dung chưa đạt yêu cầu. Các đồng chí cấp ủy viên giám sát thường xuyên chưa có nhiều kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy liên quan đến địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; chưa thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, việc phát hiện và chưa thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ xã. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân đã được nêu trong Quy chế làm việc của cấp ủy, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, đối với địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; chủ động nắm tình hình, thu thập, sàng lọc thông tin qua các kênh để phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, qua công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng. Kịp thời chỉ đạo và tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy những nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hằng năm triển khai thực hiện tốt chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chương trình kiểm tra, giám sát của ban Thường vụ Đảng ủy và thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định.

2. Các chi bộ trực thuộc

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hằng năm, xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảm bảo kịp thời, bao quát nội dung, toàn diện nhiệm vụ, đúng thẩm quyền quy định đảm bảo các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 39-NQ/HU, ngày 07/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2021 – 2025. Quan tâm thực hiện kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đảm bảo theo Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tiến hành thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đảm bảo theo quy định; kết luận kiểm tra, giám sát đúng, trúng nội dung, đối tượng được kiểm tra, giám sát. Kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chỉ ra và báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả khắc phục.

Chấp hành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin kịp thời đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo yêu cầu của Đảng ủy xã.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với các chi bộ trực thuộc, xây dựng và thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đảm bảo toàn diện nội dung, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, các tổ chức đảng nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết... Quan tâm nắm bắt tình hình tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao, giám sát, phát hiện tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Quan tâm, đôn đốc những các chi bộ còn nhiều hạn chế, khuyết điểm chậm

khắc phục. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết, đơn đốc đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thông tin kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên và báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy theo yêu cầu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, (B/c)
- Thường trực Đảng ủy,
- Thường trực HĐND xã,
- UBND xã,
- Lưu Văn thư Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Hứa Xuân Dương